

## **CHỈ THỊ**

### **CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

#### **Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016-2020**

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh đã được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế đảng viên vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở quán triệt, triển khai các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu sắc; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát thực tế; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc phát hiện dấu hiệu vi phạm qua giám sát chiếm tỷ lệ thấp; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; xử lý kỷ luật một số trường hợp chưa kịp thời, thiếu kiên quyết và chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền, đoàn thể; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu do: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng chưa đầy đủ nên chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; việc tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp ủy một số nơi chưa kịp thời, chất lượng còn hạn chế; sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Tổ chức bộ máy cán bộ, chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở còn bất cập.

Nhằm phát huy vai trò, tác dụng của kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, các quy định, quy chế, quyết định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ

luật đảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải nắm vững quan điểm: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, do cấp ủy tiến hành, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; những chủ trương, chính sách, quy định, quyết định đã triển khai đều phải được giám sát và kiểm tra; việc kiểm tra tiến hành không nhất thiết chỉ một lần mà có thể làm nhiều đợt.

2- Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp dưới, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình theo kế hoạch 5 năm và hằng năm. Ngoài kế hoạch đã đề ra, tùy tình hình thực tiễn mà bổ sung các cuộc kiểm tra theo yêu cầu nhiệm vụ. Kế hoạch kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng. Đối tượng kiểm tra tập trung trọng tâm vào cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trực thuộc theo phân cấp cán bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung đến các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đầu tư, quản lý đất đai, thực hiện chính sách xã hội, các định mức tiêu chuẩn sử dụng ngân sách, công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, đạo đức lối sống, các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng và chính sách của Nhà nước,... Đồng thời với kiểm tra, giám sát, cần tăng cường hoạt động chất vấn và yêu cầu giải trình làm rõ, nhất là những vấn đề có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo nặc danh nhưng chưa có cơ sở để tổ chức kiểm tra.

Các cuộc kiểm tra, giám sát phải tiến hành công khai, minh bạch, không tư riêng ngoài công sở và phải được kết luận, chỉ rõ đúng sai, ưu khuyết điểm cùng những yêu cầu, kiến nghị cụ thể. Các vi phạm đến mức phải xử lý cần tiến hành kịp thời, đồng bộ và nghiêm minh. Kết luận kiểm tra, giám sát và quyết định xử lý kỷ luật phải yêu cầu rõ tổ chức, cá nhân và nội dung sai phạm phải khắc phục, sửa chữa cùng chế độ báo cáo định kỳ với tổ chức và người có thẩm quyền (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể quy định này).

3- Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; trong đó, tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng; phối hợp xử lý và tham mưu xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo đúng phương hướng, phương châm, nội dung, quy trình kỷ luật của Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm các tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình ở các cấp, các ngành trong đó chú trọng cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện cấp ủy quản lý, định kỳ hằng quý hoặc đợt xuất báo cáo thường trực cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy cấp mình về những biểu hiện, dấu hiệu và biện pháp xử lý những sai phạm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nếu có.

4- Thường xuyên củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra cấp ủy, tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 312-KL/TW ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cán bộ ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

5- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự phối hợp và cơ chế thông tin liên ngành giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp với các cơ quan liên quan, nhất là các ban xây dựng đảng, thanh tra nhà nước, công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân; trong quá trình phối hợp, nếu có vướng mắc phát sinh cần báo cáo thường trực cấp ủy cho quan điểm chỉ đạo xử lý; đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì xây dựng cơ chế thông tin liên ngành, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

6- Tổ chức thực hiện:

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai đến các tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp ủy các cấp. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy về việc chấp hành kỷ luật đảng, chính sách pháp luật Nhà nước của các cấp, các ngành, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vào tuần cuối cùng mỗi quý.

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này trong Đảng bộ tỉnh.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện Kết luận số 312-KL/TW ngày 09/3/2010 của

Ban Bí thư Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra; đưa nội dung luân chuyển cán bộ theo tinh thần Kết luận số 312-KL/TW vào kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý chung của tỉnh trong cả giai đoạn và từng năm.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, } báo cáo
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- VPTU: + LĐVP,  
+ Phòng: TH, KTXH,  
+ Lưu: VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Bùi Văn Hải**